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Elías Pétursson

Frá: Sverrir Björnsson ehf <sverrirbjornssonehf@gmail.com>
Sent: miðvikudagur, 12. janúar 2022 12:07
Til: Elías Pétursson
Efni: Sérreglur v. byggðakvóta

Sæll Elías,  
 
Við sjáum það ekki í okkar hag til framtíðar að falla frá vinnsluskyldu að svo stöddu. Þó vona ég að sveitarstjórn sjái 
hag í því að takmarka skiptingu byggðakvótans með einhversskonar marki. Að enginn fái úthlutað meira en t.d. 20% 
af heildar kvóta. 
 
F.h. Sverris Björnssonar ehf  
Sigurlína Káradóttir  


